
Fundur skipulags- og samgönguráðs 1. júlí 2020:  

Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um bílastæðahús - US200236, USK2020080030 

 

Tillaga Flokks fólksins að bíllinn verði aðgengilegur allan sólarhringinn í 

bílastæðahúsum og að kostnaður við að leggja í bílastæðahús verði áþreifanlega minni 

en ef lagt er á götum úti. Bílastæðasjóður Reykjavíkurborgar rekur sjö bílastæðahús. 

Viðurkennt hefur verið af skipulagsyfirvöldum að skammtímastæði þar eru illa nýtt seint 

á degi og um kvöld. 

 

Þar er ekki boðið upp á að greiða með t.d. leggja.is eða öðru sambærilegu. Samkvæmt 

heimasíðu Bílastæðasjóðs er dýrara að leggja í bílastæðahúsum en út á götu á 

gjaldsvæðum 2-4. Í bílastæðahúsum þarf að greiða gjald fyrir allan þann tíma sem bíl er 

lagt og ekki er boðið upp á ívilnanir fyrir metan- eða rafbíla eða frítt stæði í 90 mín eins 

og í gjaldstæði á götum. 

 

Á heimasíðu bílastæðasjóðs eru ekki upplýsingar um nýjar reglur um gjaldskyldu og 

gjaldskyldusvæði sem samþykktar voru 12. september 2029. Helstu breytingar voru að 

gjaldskylda er nú á sunnudögum og lengja á gjaldskyldu á gjaldsvæði 1 til 20:00 á 

virkum dögum. Eru þær reglur kannski ekki búnar að taka gildi? 

 

Ef bílastæðahús eiga að vera nýtt með fullnægjandi hætta þurfa þau að vera opin allan 

sólarhringinn þannig að þeir sem vilja dvelja í miðbænum fram yfir miðnætti geta lagt 

þar. 

 

Tillögunni var vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og 

borgarhönnunar og til umsagnar Bílastæðasjóðs þann 12. ágúst sl. 


